

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025”**

Thực hiện Công văn số 979/BCĐ-CAT ngày 19/5/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ về việc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 201 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; quản lý nhà nước về thanh niên; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước trên địa bàn tỉnh. Về tổ chức, bộ máy: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang có 09 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc (Văn phòng; Thanh tra; Tổ chức, biên; Công chức, Viên chức; Xây dựng chính quyền; Cải cách hành chính; Thi đua- Khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư- Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ Lịch sử).

Về tổ chức Đảng: Đảng ủy Sở Nội vụ có 05 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng- Thanh tra và Xây dựng chính quyền; Chi bộ Tổ chức, Công chức và Cải cách hành chính; Chi bộ Ban Thi đua- Khen thưởng; Chi bộ Ban Tôn giáo; Chi bộ Văn thư- Lưu trữ; hiện nay toàn Đảng bộ có 73 đồng chí đảng viên.

Nhìn chung, các công chức, viên chức và nhân viên trong Sở đều có trình độ chuyên môn tốt; các tổ chức Chính trị- Xã hội của Sở đều được kiện toàn đúng theo quy định và đi vào hoạt động nền nếp, hàng năm đều đạt tổ chức trong sạch, vững mạnh.

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, vận động công chức, viên chức và lao động nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc**

Sở Nội vụ xác định rõ công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và lao động cơ quan có ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng phong trào toàn dân

bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc triển khai thực hiện luôn kịp thời, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tài sản cho cán bộ cơ quan, cụ thể: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 16/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, CQDNNT đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDNNT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào tôn giáo”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp tháng 11/2019 về việc xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2025”. Nội dung chủ yếu là phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự; âm mưu, hoạt động “*diễn biến hòa bình*”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội; tình hình và hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự giao thông, vệ sinh môi trường; những sơ hở mất cảnh giác của công chức, viên chức và lao động bị các loại đối tượng lợi dụng hoạt động; đồng thời hướng dẫn cách phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các đối tượng, xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật.

Thông qua các cuộc họp đoàn thể quần chúng, họp cơ quan, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội đã được lãnh đạo Sở quán triệt sâu sắc đến các đối tượng quần chúng và toàn thể công chức, viên chức và lao động. Qua đó giúp công chức, viên chức và lao động nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “*Diễn biến hoà bình*” của các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và lao động trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan. Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, cấp ủy và lãnh đạo Sở luôn quan tâm đến phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động. Sở đã xây dựng thực

hiện tốt kế hoạch phát động và đăng ký thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đăng ký xây dựng cơ quan “không có tệ nạn ma túy” và “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2021.

## **2. Công tác triển khai và kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT**

Trong thời gian qua Sở Nội vụ thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới và công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm chú trọng. Các nội dung về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ ANTT, phòng chống các tệ nạn xã hội đã được đưa vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đồng thời đó cũng là một trong những tiêu chí để xét thi đua hàng năm đối với công chức viên chức, nhân viên và tập thể các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện đúng quy định việc quản lý các văn bản bí mật nhà nước.

Công tác phối kết hợp với cơ quan, chính quyền địa phương được thực hiện tốt, thường xuyên có các thông tin trao đổi thường xuyên để đảm bảo ANTT cơ quan và khu vực xung quanh. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, trái pháp luật, không xảy ra mất trộm tài sản, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sử dụng trái phép, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động, không có công chức, viên chức và lao động phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng tôn giáo mới hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự: Phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã chủ động xây dựng, thực hiện các kế hoạch đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

## **3. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ quan**

Cấp ủy, lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, phải đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình quần chúng tự quản theo hướng “*Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải*” về an ninh, trật tự ở cơ quan. Sở đã kiện toàn Đội tự quản bảo đảm ANTT và phòng chống trộm cắp tài sản cơ quan, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và gắn nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ tự bảo đảm ANTT và phòng chống trộm cắp, hoạt động có tổ chức, có kỷ cương, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh và lãnh đạo Sở triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đảm bảo đúng

chương trình, kế hoạch đề ra; nội dung, hình thức và cách làm đã có nhiều đổi mới, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng và chặt chẽ, công khai, kịp thời; đã phối hợp với các cấp, các ngành hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo theo quy định, đồng thời lựa chọn những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, người làm chuyên môn nghiệp vụ. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan của Sở đã giữ vững truyền thống những năm qua và đạt được kết quả tích cực hơn. Luôn được sự động viên, quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và lãnh đạo Sở, sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đơn vị thuộc Sở, việc triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tài sản cho cán bộ cơ quan.

#### **2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân**

Việc triển khai, thực hiện Đề án 201/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025” vẫn còn có những khó khăn và một số tồn tại và cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc hơn nữa của các cơ quan chức năng như: Cán bộ làm công tác phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc kiêm nhiệm, kinh nghiệm còn hạn chế, trong khi hình thức tội phạm ngày một tinh vi. Nội dung và hình thức hoạt động phong trào còn khuôn mẫu, chưa sôi nổi; chưa tạo được sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với công chức, viên chức và lao động cơ quan tham gia nhiệt tình vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến**

Tiếp tục tuyên truyền cho công chức, viên chức và nhân viên nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu đối với cách mạng Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ cơ quan, đấu tranh với các hoạt động phá hoại nội bộ và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến đến công chức, viên chức và nhân viên những nội dung bảo vệ an ninh trật tự xã hội, các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## **2. Công tác xây dựng và tổ chức hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc**

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở sẽ tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Công an tỉnh về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của cơ quan, công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện đầy đủ các quy định về đoàn vào, đoàn ra. Tổ chức và xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan vững mạnh.

Phối kết hợp với các cấp, các ngành và các đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan và phòng chống các tệ nạn xã hội.

Trên đây là báo cáo sơ kết 01 năm triển khai, thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - CA tỉnh;
- doiphongtraobg@gmail.com;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Đông**